



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกประกาศข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (CONSUMER PROTECTION GUARANTEE) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการประกันการเยียวยาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค อันเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด และมีความประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันและเวลาราชการ

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจแต่ละประเภทตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ดังนี้

๑. ใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม)

๒. ใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม)
(รูปแบบตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

โดยกำหนดระยะเวลาการใช้ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แต่ละประเภทเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ประกอบการได้รับมอบ ปัจจุบันระยะเวลาการใช้ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ทั้งสองประเภทดังกล่าว ให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจตรี

(ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์)

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำเนาถูกต้อง

นายอุทิศธรอน ทวีทรัพย์
ภักดิ์สืบสานสืบสานงานด้านเกษตร

๑. ตราสัญลักษณ์ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION



สำเนาถูกต้อง

นายสุทธิรอน ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภาค

๒. ตราสัญลักษณ์ สคบ คัดกรองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM
OF THAILAND



สำเนาถูกต้อง

นายฤทธิรอน ทวีทรัพย์

ที่สืบสานสถานชำนาญการฯ